

- *Sát nhập mô hình và thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố*: Ngày 07/9/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3915/Q-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và trực thuộc Sở Y tế; Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (tiếng Anh: Danang Center for Disease Control, viết tắt là CDC) trực thuộc Sở Y tế thành phố và nằm trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và huyện; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố và huyện; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố và huyện; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố và huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và huyện.

- *Chuyển Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế trực thuộc Sở Y tế sang trực thuộc Bệnh viện Đà Nẵng* (theo Quyết định số 3916/Q-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố và huyện), gộp thêm 01 đơn vị trực thuộc của ngành.

- *Kin toàn Trung tâm y tế các quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế*: Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế "hàng đầu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", Sở Y tế đã hướng dẫn, tổ chức thẩm định án kin toàn TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của các Trung tâm Y tế (gọi tắt là TTYT) quận, huyện. Tính đến ngày 01/11/2018, Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kin toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT; trong đó Trùm Y tế trực thuộc TTYT quận huyện và cơ cấu tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 117/2014/N-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ "quy định về Y tế xã, phường, thị trấn" và Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế.

- *Xây dựng án sáp nhập Trung tâm Dân số-Kho học hóa gia đình các quận, huyện vào Trung tâm y tế các quận, huyện*: Sở Y tế đã xây dựng án sáp nhập các Trung tâm DS-KHHG vào Trung tâm Y tế quận, huyện. Ngày 20/12/2018, UBND thành phố đã ban hành các Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - K học hóa gia đình quận, huyện trực thuộc UBND quận, huyện vào các Trung tâm Y tế quận, huyện trực thuộc Sở Y tế. Hiện nay, các TTYT quận, huyện đã thành lập Phòng Dân số thực TTYT quận, huyện trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm DS-KHHG sau khi sáp nhập vào TTYT quận, huyện; vì chỉ tiêu giao biên chế là 6 người/Phòng Dân số. Ngoài ra, từ nhiệm Trùm Y tế giao 01 chỉ tiêu dành cho cán bộ chuyên trách DS-KHHG xã, phường.

Như vậy trong thời gian qua, ngành y tế thành phố và huyện đã triển khai công tác cải thiện, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.